

**KẾT LUẬN**  
**của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban**  
**với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố**  
**lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026**

Ngày 20/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị gồm: Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; báo cáo tham luận về kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của HĐND các huyện, thị xã, thành phố; ý kiến của đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị, kết luận các nội dung như sau:

**1. VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2021-2026 TỚI NAY**

Cơ bản nhất trí Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung sau:

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND được thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai. Hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được tổ chức theo luật định; việc giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp HĐND kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật. Phần lớn các đại biểu HĐND thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát,... nhờ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện vẫn còn một số hạn chế đó là:

- Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát, khảo sát và xem xét các quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp chưa thường xuyên. Công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách chưa được chú trọng đúng mức, chưa kịp thời sơ kết, tổng kết để trình HĐND sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc tổ chức các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND còn ít, có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng chưa cao...

- Việc đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp chưa nghiêm, một số cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chưa chủ động phối hợp với các Ban của HĐND ngay từ khi bắt đầu xây dựng nghị quyết; một số tài liệu UBND gửi Thường trực HĐND, các Ban HĐND thẩm tra còn chậm; tài liệu chính thức gửi cho đại biểu HĐND chưa đảm bảo thời gian quy định; một số nội dung UBND xin điều chỉnh và bổ sung so với dự kiến làm cho các Ban HĐND bị động trong công tác thẩm tra.

- Thành viên của các Ban chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; có đại biểu chưa chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu có liên quan nên ý kiến phát biểu chưa sâu; các Ban bố trí thời gian đi khảo sát thực tế để thu thập thông tin trước khi thẩm tra còn ít nên chất lượng một số báo cáo thẩm tra còn hạn chế, tính phản biện có lúc chưa cao.

- Hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh còn hạn chế. Hoạt động thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp chưa sôi nổi, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm nên chất lượng ý kiến phát biểu có lúc chưa cao.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; thành phần tham dự còn ít nên ảnh hưởng hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri. Một số kiến nghị của cử tri trả lời chưa cụ thể, còn chung chung, chưa nêu rõ thời gian thực hiện; hoạt động giám sát việc thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn hạn chế.

## **II. VỀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI**

**1.** HĐND các cấp tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức hoạt động của HĐND đảm bảo thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, vừa đáp ứng quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

**2.** Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp trong chỉ đạo, điều hòa các hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức kỳ họp HĐND đảm bảo đúng luật; phối hợp với UBND cùng cấp chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng các nội dung, nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo



đúng quy trình; kiên quyết không đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung chưa đảm bảo về chất lượng và thời gian. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND đảm bảo các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

**3. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;** chú trọng nâng cao chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành.

**4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong giám sát;** tăng cường giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và việc triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND cùng cấp. Mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện phải tổ chức giám sát ít nhất 01 chuyên đề/năm.

**5. Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên việc tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;** tổ chức ít nhất một lần/năm. Quan tâm công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

### **III. ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

**1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thỏa thuận những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.**

Khoản 3, Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Thường trực HĐND: *“Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”*. Do đó, trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo UBND cùng cấp, Thường trực HĐND các cấp nghiên cứu các văn bản pháp luật (luật chuyên ngành, nghị định, thông tư,...) nếu có quy định thẩm quyền của Thường trực HĐND được thỏa thuận thì xem xét, thống nhất với UBND cùng cấp theo quy định. Các trường hợp văn bản pháp luật không quy định thì trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

**2. Đề nghị Quốc hội bổ sung quy định về chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện các kết luận, kiến nghị qua giám sát, khảo sát của các cơ quan HĐND.**

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về chế tài trong hoạt động giám sát của HĐND; tuy nhiên, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ 9), HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết về xác nhận kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; trên cơ sở đó, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định.

### 3. Đề nghị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm giám sát.

Đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đại biểu, trong đó có chức năng giám sát. Đồng thời, ngày 12/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 về “*Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND*”; đề nghị các địa phương nghiên cứu, thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cần tập huấn thì có văn bản đề nghị cụ thể để Thường trực HĐND tỉnh có kế hoạch tổ chức tập huấn theo yêu cầu.

### 4. Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, địa phương, hiện nay Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Tổ soạn thảo nghị quyết phối hợp cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết đề trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện. / *huu*

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- TT HĐND; UBND; UBNDTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP: UBND tỉnh, ĐDBQH & HĐND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- TT cấp ủy, HĐND, UBND, UBNDTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT. *hu*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng